

ประเด็นหัวข้อ

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ในสัปดาห์ที่ 12 (20 -24 มีนาคม 2560) อาจารย์ออกนิเทศงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 (ครั้งสุดท้าย) โดยจะต้องนำแบบประเมินสำหรับสถานประกอบการ จำนวน 2 แบบฟอร์ม เพื่อมอบให้สถานประกอบการประเมินแล้ว โดยสถานประกอบการสามารถฝากมากับนักศึกษาเพื่อส่งมอบให้อาจารย์นิเทศในวันกลับมหาวิทยาลัยฯ คือ สัปดาห์ที่ 17 ดังนั้น ขอให้นักศึกษาโปรดเก็บรักษาซองเอกสารไว้ให้ปลอดภัยที่สุด และขอความกรุณาอย่าเปิดดู/อ่านระหว่างการเดินทางกลับมารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยฯอย่างเด็ดขาด หรืออีกช่องทางหนึ่ง คือ อาจารย์นิเทศฯอาจจะให้ส่งกลับมาทางไปรษณีย์ก็ได้ (ตามความเหมาะสม) ซึ่งทั้งสองแบบฟอร์มฯได้แก่

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM : PYU 11)

2. แบบประเมินรายงานวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM : PYU 12)

และในขณะเดียวกันนั้น อาจารย์นิเทศฯอย่าลืมย้ำเตือนนักศึกษาเกี่ยวกับแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลของสถานประกอบการในรายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM : PYU 13) ที่ผ่านมา ๑ มาพบว่า รายงานวิชาการของนักศึกษาจำนวนหลายคนไม่ได้บรรจุแบบฟอร์ม FM : PYU 13 นี้ลงไป ในรายงานวิชาการฯ

รวมทั้งการย้ำให้สถานประกอบการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ เพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับสถานประกอบการในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และตัวของนักศึกษาเองก็จะได้ใช้ข้อมูลที่น่าเสนองานมาปรับ/แก้ไขให้สมบูรณ์เพื่อนำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยฯต่อไป (ตามปฏิทินสหกิจศึกษา)

อีกเรื่อง คือ งานสหกิจศึกษาได้อัพโหลดไฟล์ลงในเฟสบุ๊คกลุ่มเทอมนี้ ชื่อ สหกิจศึกษา PYU 2/59 พร้อมกับการถ่ายภาพตัวอย่างรูปเล่มรายงานวิชาการสหกิจศึกษาที่ถูกต้องมาเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้ดูในวันอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาแล้ว ตลอดจนเกี่ยวกับตัวอย่างไฟล์ภาพการรวบรวมผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา กำหนดขนาด 60X80 เซนติเมตร โดยให้นักศึกษาทำรูปแบบเป็นแนวตั้ง โดยให้ส่งเป็นไฟล์ภาพ

หมายเหตุ

- การนิเทศงานสหกิจศึกษา และการจัดปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาสหกิจศึกษาด้วย

- ในกรณีที่อาจารย์นิเทศฯมีความจำเป็นต้องออกนิเทศงานครั้งเดียว ขอให้อาจารย์นิเทศฯได้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM : PYU 11) และแบบประเมินรายงานวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM : PYU 12) ให้สถานประกอบการทางไปรษณีย์ภายในสัปดาห์ที่ 12 เพื่อสถานประกอบการจะได้มีเวลาเตรียมการประเมินฯ

- ในการออกนิเทศงานฯทุกครั้งขอให้อาจารย์นิเทศฯได้นำเอกสารแบบฟอร์มสำหรับสถานประกอบการ จำนวน 2 แบบฟอร์ม ได้แก่ แบบเสนองานสหกิจศึกษา (FM : PYU 07) และแบบฟอร์มแบบตอบรับเข้าร่วมสหกิจศึกษา (FM : PYU 08) มอบให้แก่สถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบการได้ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนหากว่าสถานประกอบการมีความประสงค์จะขอรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา
"รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน"